



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์X-Citeไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที่ ๑๘ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๔ มูลค่าข่าว ๔๖,๓๓๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เห็นชอบม.ศิลปากรออกนอกระบบ

ศึกษาธิการ ● ครม.เห็นชอบ ม.ศิลปากรออกนอกระบบ ด้าน เลขาฯ กกอ.เล็ง มรภ.สวนสุนันทา-มศว-มอ. มีความพร้อมจ่อคิวถัดไป

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือมหาวิทยาลัยนอกระบบอีก 1 ฉบับ คือ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.... โดยหลังจากนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตามขั้นตอน นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ศธ.เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือสภาซีเมค ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2558 โดยการประชุมดังกล่าวมีรัฐมนตรีศึกษาของประเทศสมาชิก 11 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และติมอร์เลสเต และสมาชิกสมทบอีก 8 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส

เยอรมนี นิวซีแลนด์ สเปน และสหราชอาณาจักร เข้าร่วมเพื่อวางนโยบายในการกำหนดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของซีมีโอ ซึ่ง รมว.ศธ.ของไทยจะดำรงตำแหน่งประธานสภาซีเมค และทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมระหว่างปี 2558-2559 ด้วย

ด้าน นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาฯ กกอ.) กล่าวว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) ถือเป็นมหาวิทยาลัยล่าสุดที่ได้รับความเห็นชอบจาก ครม.ให้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ และขณะนี้ยังไม่มียุติมหาวิทยาลัยใดส่งร่าง พ.ร.บ.มาให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาเพิ่มเติม หลังจากนั้นน่าจะมียุติมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมทยอยเสนอร่าง พ.ร.บ.เข้าสู่กระบวนการพิจารณา โดยเท่าที่ทราบจะมีอยู่ 2-3 แห่งที่มีความพร้อม และอยู่ระหว่างดำเนินการสอบถามความคิดเห็นจากบุคลากร คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มรภ.สส.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.).

